

เปลี่ยนชื่อ..ใช้หวัดหมู...ไม่หมูอย่างที่คิด...

นำเสนอเมื่อ : 28 เม.ย. 2552

กระทรวงสาธารณสุขให้เปลี่ยนชื่อใช้หวัดหมู เป็นใช้หวัดใหญ่เม็กซิโก

27 เมษายน พ.ศ. 2552 15:15:00



WHO ว่า เอเชียมีการเตรียมพร้อมรับมือใช้หวัดใหญ่เม็กซิโกที่ตีกว่า จีนห้ามนำเข้าเนื้อหมูจากเม็กซิโกและสหรัฐ ใช้หวัดหมูทำหุนบริษัทด้านใช้หวัดใหญ่
กระทรวงสาธารณสุขไทยเปลี่ยนชื่อใช้หวัดหมู เป็นใช้หวัดใหญ่เม็กซิโก
WHO ว่า เอเชียมีการเตรียมพร้อมรับมือใช้หวัดใหญ่เม็กซิโกที่ตีกว่าปีเตอร์ คูอร์คิงส์ โฆษกประจำสำนักงานภาคพื้นแปซิฟิกตะวันออกขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO ในกรุงมะนิลา แถลงว่า
เอเชียมีการเตรียมพร้อมที่ตีกว่าภูมิภาคอื่น ในการรับมือกับการระบาดของใช้หวัดใหญ่เม็กซิโก (swine flu) เนื่องจากมีประสบการณ์ในการรับมือกับการระบาดของโรคสายแรง เช่น
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส ที่ระบาดเมื่อปี 2546 ทำให้หลายประเทศในภูมิภาค ต้องตรวจเข้มผู้โดยสารที่เดินทางทางอากาศ , ปิดโรงเรียน , ตระเตรียมแยกใช้หวัดใหญ่
และกักตัวผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไว้หลายพันคน
การระบาดของโรคซาร์ส ที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อราว 800 คน ทำให้เอเชียได้รับบทเรียนในการตรวจจับและกลไกการควบคุมการติดเชื้อที่ถูกรื้อ ส่งผลให้มีการเตรียมพร้อมที่ตีกว่าที่อื่น ๆ
จากการศึกษาในเมืองตุน ไวรัสใช้หวัดใหญ่เม็กซิโก H1N1 ที่ต้องสงสัยว่าคร่าชีวิตประชาชนในเม็กซิโกไปแล้ว 103 คนนั้น ยังไม่ถึงขั้นอันตราย แต่ก็เตือนว่าอย่าหย่อนใจ
เพราะมันอาจกลายพันธุ์ไปเป็นสายพันธุ์ที่อันตรายมากกว่านี้
ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบว่า มันจะกลายพันธุ์ไปในลักษณะใด เนื่องจากมันเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ทุกรัฐในโลกล้วนมีความเสี่ยง โดยเฉพาะการที่เอเชียส่งแรงงานอพยพจำนวนมากไปต่างประเทศ
รวมทั้งสหรัฐ ที่พบผู้ติดเชื้อ 20 คน ใน 5 รัฐ คอร์คิงส์ ย้ำว่า ไม่มีหลักฐานที่ระบุว่า การรับประทานเนื้อหมูเป็นที่มาของการติดเชื้อ
แต่ไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่ระบาดโดยทางการติดต่อระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ได้
จีนห้ามนำเข้าเนื้อหมูจากเม็กซิโกและสหรัฐสกัดใช้หวัดใหญ่เม็กซิโกทุกทางการจีนประกาศทางเว็บไซต์วันนี้ให้ห้ามนำเข้าสุกรและผลิตภัณฑ์เนื้อหมูจากเม็กซิโกและบางรัฐของสหรัฐแล้วให้มีผลทันที
ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันเชื้อใช้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แพร่เข้าสู่ประเทศ หลังเกิดการระบาดทั้งในเม็กซิโก สหรัฐและแคนาดาแล้ว
ก่อนหน้านี้ในช่วงสุดสัปดาห์รัสเซียได้ประกาศห้ามนำเข้าเนื้อหมูทั้งหมดจากเม็กซิโกและ 3 รัฐของสหรัฐที่พบ การระบาด ที่ส่งเขาประเทศหลังวันที่ 21 เมษายน
และเซอร์เบียได้ห้ามนำเข้าเนื้อหมูทั้งหมดจากอเมริกาเหนือ ส่วนเกาหลีใต้จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบนำเข้าใช้หวัดหมูจากผลิตภัณฑ์จากทั้งเม็กซิโกและสหรัฐ
ขณะที่ไต้หวันและญี่ปุ่นได้ออกมาประกาศให้ความมั่นใจแก่ประชาชนว่าเนื้อหมูมีความปลอดภัยสามารถบริโภคได้
นอกจากนี้สายการบินหลายแห่งของสหรัฐและเม็กซิโก เช่น กรู๊ปไป เม็กซิโกแอร์ และอเมริกัน แอว์ไลน์ส
พากันยกเลิกเก็บค่าปรับกรณีเปลี่ยนเที่ยวบินแก่ผู้โดยสารที่เดินทางช่วงนี้เพื่อหวังลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้โดยสารช่วงใช้หวัดใหญ่เม็กซิโกระบาดหนัก และบางบริษัท เช่น พานาโซนิค และชาร์ป
ส่งผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีโรงงานในเม็กซิโก ยังคงให้โรงงานเหล่านี้ดำเนินการตามปกติ แต่ได้ห้ามพนักงานเดินทางไปเม็กซิโกแล้ว
ใช้หวัดหมูทำหุนบริษัทด้านใช้หวัดใหญ่ทำ หุนสายการบินตก หลายชาติพนักงานผู้ช่วยต้องสงสัยความวิตกกังวลกับความเป็นไปได้ว่าจะเกิดการระบาดของโรคใช้หวัดหมู
ได้ส่งผลให้หุนของบริษัทผลิตยานใช้หวัดใหญ่ในหลายหุนของสตรีเที่ยวทุกรัฐ จากกรณีเปิดตลาดในวินนี้
ตรงกับขามกับสายการบินแห่งชาติ " แควนตุส " ที่ได้รับผลกระทบหนักหน่วงที่สุด โดยหุนของ " ไมโอตา " ผู้ผลิตยารักษาใช้หวัดใหญ่ " รีเลนซ่า " ได้พุ่งขึ้น 64 เปอร์เซ็นต์ ไปอยู่ที่ 1.43
ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในช่วงเช้าวันนี้ ขณะที่หุนของสายการบิน แควนตุส ร่วงลงไป 3.8 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 1.9 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เพราะปัจจัย 2 ประการคือ ความเสี่ยงจาก
การระบาดของใช้หวัดหมู และราคาหุ้นนับตั้งแต่ที่ขามขึ้นมาถึง ความวิตกกังวลจะเกิดการระบาดของใช้หวัดหมู ที่เชื่อว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตไปหลายสิบคนแล้วในเม็กซิโก
จากที่ไปประชาชนเสี่ยงการติดเชื้อ ด้วยการไม่ยอมเดินทางทางอากาศ มีรายงานตว่า มีผู้โดยสารหลายร้อยคน ที่เดินทางร่วมกับกลุ่มนักศึกษาในวินนี้ อาจจะติดเชื้อใช้หวัดหมู
ขวที่ไปเที่ยวเม็กซิโก และทางการกำลังตามหาคณะเหล่านี้
รัฐบาลหลายชาติ รวมทั้งจีน รัสเซียและไต้หวัน ได้เริ่มวางแผนจะกักตัวคนที่ติดเชื้อไวรัสใช้หวัดหมู อีหลายชาติเพิ่มการตรวจสอบหุนและผลิตภัณฑ์จากหุนนำเข้า
หรือไม่ก็หุนนำเข้าทั้งหมดในขณะนี้ แผนทางการจะระบุกันว่า ผลิตภัณฑ์จากหุนที่ปรุงสุกแล้วปลอดภัยสำหรับการบินทั่วโลกก็ตาม
นิวซีแลนด์ ระบุว่า นักศึกษา 10 คน ที่ไปทัศนศึกษาที่เม็กซิโก อาจติดเชื้อใช้หวัดหมู และมีนักศึกษา 3 คน ในกลุ่มที่ 2 มีภาวะป่วยแต่ไม่รุนแรงนัก ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบ
อีสารแอลฟาของคนที่เพิ่งกลับจากเม็กซิโก กัวลิ่งรักชาติอยู่ในโรงพยาบาล และอยู่ระหว่างการทดสอบเช่นกัน ติดเชื้อใช้หวัดหมูหรือไม่ ส่วนทางการฝรั่งเศสได้ตรวจพบผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อ
4 คน แต่ภายหลังพบว่า มีอยู่ 3 คน ที่ไม่ได้ติดเชื้อ ขณะที่บราซิลมีผู้ป่วยที่เพิ่งเดินทางจากเม็กซิโก เขารับการรักษาตัวด้วยอาการป่วยจากไวรัสใช้หวัดหมู
ทางการสเปน พบผู้ป่วยต้องสงสัย 7 คน และกำลังอยู่ภายใต้การจับตาดูอย่างใกล้ชิด
ควานิวซีแลนด์ ได้เริ่มการตรวจสอบผู้โดยสารขาเข้าที่เดินทางจากสหรัฐ และอีหลายพื้นที่ในอเมริกาเหนือ มาถึงสนามบินนานาชาติอีคแลนด์ ส่วนโบลิเวีย
ได้เริ่มตรวจสอบผู้โดยสารขาเข้าจากเม็กซิโก และสหรัฐ และกักตัวติดเชื้อ ก็จะนำไปกักตัวไว้เช่นกัน อินโดนีเซีย ได้เพิ่มการตรวจจับบริเวณจุดผ่านเขาประเทศทั้งหมด
โดยใช้อุปกรณ์วัดไข้ที่สนามบิน ที่ติดตั้งเมื่อหลายปีก่อน เพื่อตรวจหาโรคซาร์ส และใช้หวัดหนัก เกาหลีใต้ได้เตือนพลเมืองเรื่องการเดินทางไปเม็กซิโก ส่วนอิตาลี ไปแลนด์และเวเนซุเอลา
ได้แนะนำให้พลเมือง เลื่อนการเดินทางไปยังพื้นที่เกิดการระบาดของสหรัฐและเม็กซิโก
สำหรับอาการของผู้ป่วยโรคใช้หวัดหมู จะคล้ายอาการของผู้ป่วยใช้หวัดใหญ่ โดยจะมีไข้ วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.8 องศาเซลเซียสขึ้นไป , ปวดเมื่อยตามร่างกาย , ไอ ,เจ็บคอ ,
มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ และในบางกรณี จะมีอาการอาเจียนและท้องเสียด้วย
ปกติไวรัสชนิดนี้ จะติดต่อกันโดยตรงระหว่างหุน แต่อาจพบ โดเมเนซ ผู้ดำเนินการสำนักงานสาธารณสุขสัตว์ของสำนักงานอาหารและเกษตรกรรมของสหประชาชาติที่กรุงโรม ระบุว่า มีสิ่งบ่งชี้ว่า
ไวรัสสายพันธุ์นี้ สามารถแพร่ระบาดจากมนุษย์สู่มนุษย์ได้
ปัจจุบัน ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคใช้หวัดหมู และยังเชื่อกันว่า วัคซีนสำหรับมนุษย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะสามารถป้องกันได้มากน้อยเพียงใด